



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร ๗ ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ



ลำดับ	หัวข้อการประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	การทักทายและรายงานความก้าวหน้า	นางสาวกัญญา	09.30-10.00	ห้องประชุม	
2	การพิจารณาผลการดำเนินงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖	นางสาวกัญญา	10.00-11.00	ห้องประชุม	
3	การพิจารณาผลการดำเนินงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ - คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) จำนวนทั้งหมด ๘๘ เรื่อง	นางสาวกัญญา	11.00-11.30	ห้องประชุม	
4	สรุปผลงานวิชาการรายกลุ่มงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ และการคิดค่าคะแนนการผลิตผลงานวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ ๕ เดือนแรก : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	นางสาวกัญญา	11.30-12.00	ห้องประชุม	

สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์หญิงศิริดา เล็กอุทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม เจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท การกึ่งและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่พึงประสงค์ ของกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้แทนจากทุกกลุ่มฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ❖ ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Key activities) และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย โดยผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งรายงานความก้าวหน้า เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม ดำเนินการส่งรายงานมายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทางทีมเลขาฯรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ การพิจารณาผลงานวิชาการรายบุคคล (DMKM) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ - คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการรายบุคคล(DMKM) จำนวนทั้งหมด ๘๘ เรื่อง โดยพิจารณาถูกละเลย ๑๒-๑๔ เรื่อง ในประเด็นหัวข้อดังนี้ ๑.ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล ๒.วิเคราะห์/กระบวนการ/ขั้นตอน ๓.สรุปผล ๔.เห็นสมควรให้เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ สรุปผลงานวิชาการรายกลุ่มงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ และการคิดค่าคะแนนการผลิตผลงานวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ ๕ เดือนแรก : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. ผลงาน TPSA สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒ เรื่อง ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก และอนามัยอนามัยวัยทำงาน) ๒.ผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมอนามัย จำนวน ๔ เรื่อง ประเภท Oral presentation จำนวน ๒ เรื่อง (ภาษาไทย) ประเภท Oral presentationจำนวน ๑ เรื่อง (ภาษาอังกฤษ) และประเภท Poster presentation จำนวน ๑ เรื่อง (กลุ่มอนามัยวัยทำงาน อนามัยอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม) ๓. ผลงาน Like talk จำนวน ๑ เรื่อง (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) ๔.โครงร่างวิจัย บทที่๑-๓ จำนวน ๓ เรื่อง (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ) **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม สื่อสารให้กับบุคลากรภายในกลุ่มทราบหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อดำเนินการสรุปและนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการ ๑. เรื่องขยายเวลารับสมัครผลงานวิชาการการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ - รับสมัครผลงานวิชาการ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://oec.anamai.moph.go.th/> (ไม่รับทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) ส่งข้อมูลกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรวบรวมดำเนินการต่อไป ๒.ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน ๖th ASIA DENGUE SUMMIT ๒๐๒๓ - ผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ต่อไป

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

- รวบรวมผลการพิจารณาผลงานวิชาการรายบุคคล(DMKM)สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม สรุปและดำเนินการส่งผลงานวิชาการ การจัดการข้อมูลความรู้ (DMKM)ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สำหรับบุคลากรที่มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการแก้ไข และส่งมายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการต่อไป
- นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี